



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันชั้นสไมล์

ยาสีฟันครอบครัวของคุณจะยิ้มกับ

ยาสีฟันของเราช่วยให้ช่องปากของคุณรู้สึกสะอาดและสดชื่น ไม่มีฟิล์มเคลือบหรือรสชาติติดค้างอยู่ในคอ หลังการใช้ สูตรธรรมชาติช่วยทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีส่วนผสมที่อาจเป็นอันตราย ที่พบในยาสีฟันทั่วไป สูตรที่มีเอกลักษณ์มีเอนไซม์ธรรมชาติช่วยขจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ระหว่างซอกฟันได้อย่างล้ำลึก มีความปลอดภัย สามารถกลืนกินได้ และมีรสสัมผัสที่สดชื่นที่เด็กๆ ชื่นชอบ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในครอบครัว.

ปรัชญาการฟื้นฟู®

ชั้นไรต์เดอริใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและความเชี่ยวชาญอันเป็นเอกลักษณ์ในการคิดค้นสูตรเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานสูงสุดในด้านความเข้มข้น ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ยาสีฟันสมุนไพรของเราช่วยทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความอ่อนโยนและปลอดภัยสำหรับฟันและเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ทำจากส่วนผสมธรรมชาติ ไม่มีฟลูออไรด์หรือสารให้ความหวานเทียม และสีเขียวได้จากมันต์และมิรสมาจากสมุนไพรที่มีความเข้มข้น

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ยาสีฟันสมุนไพรชั้นสไมล์®แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ อย่างไร?

คำตอบ: ส่วนผสมหลักในยาสีฟันทั่วไปส่วนใหญ่อาจเป็นอันตรายและสามารถระคายเคืองเหงือก เนื้อเยื่อในปาก และฟัน สำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ได้ตั้งกฎว่ายาสีฟันที่มีสารฟลูออไรด์ที่วางขายในสหรัฐอเมริกาทุกหลอดต้องติดคำเตือนบนฉลาก นอกจากนี้ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือยาสีฟันหลายประเภทผลิตโดยใช้รสชาติสังเคราะห์เพื่อดึงดูดความสนใจในเด็ก บางแบรนด์มีรสชาติคล้ายลูกอม และแม้ว่ายาสีฟันจะมีคำเตือนว่าห้ามกลืนกิน แต่ส่วนผสมที่เป็นอันตรายสามารถถูกดูดซึมผ่านเยื่อในช่องปาก ยาสีฟันสมุนไพรชั้นสไมล์®เป็นทางเลือกที่ดีกว่าของสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีเพราะไม่มีส่วนผสมสังเคราะห์หรือเป็นอันตราย สูตรมีส่วนผสมของโซดาและการผสมผสานของเอนไซม์ผลไม้และสารสกัดจากสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ และมีความอ่อนโยน สามารถทำความสะอาดได้อย่างปลอดภัย ปราศจากสีสังเคราะห์หรือสารให้ความหวานเทียม มีรสสัมผัสที่สดชื่นและสีเขียวธรรมชาติได้จากสารสกัดสมุนไพรที่มีความเข้มข้น

คำแนะนำ

แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอด้วยยาสีฟันสมุนไพรชั้นสไมล์® ในตอนเช้า หลังมื้ออาหารกลางวันและก่อนนอน.



ความเชี่ยวชาญ
ของเจ้าของ



ผลิตในโรงงานของ
ตัวเอง



ได้รับการรับรอง
ฮาลาล

คุณประโยชน์

- ทำความสะอาดและขัดฟันอย่างอ่อนโยน ด้วยสมุนไพร
- ไม่มีฟลูออไรด์ และโซเดียมลอริลซัลเฟต
- ไม่มีฟิล์มเคลือบฟัน
- ไม่มีรส สี หรือสารให้ความหวานสังเคราะห์
- ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว